



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๖  
 เลขที่รับ 4774  
 วันที่ 18.11.2562  
 เวลา 15.49  
จก. กข. กค. กณ. กต.  
กธ. กฉ. กช. กญ.

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๑๗๒๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
 ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๑๓  
 ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 เลขที่รับ 1903  
 วันที่ 19.11.62  
 เวลา 9.42 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
 เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
 ขั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ  
 ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ  
 การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงาน  
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร ทัศนะ)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
 ศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

- ๑) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้)  
ตำแหน่งเลขที่ ๖
  - ๒) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)  
ตำแหน่งเลขที่ ๙
  - ๓) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม)  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐
- นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดทำผลงานเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. การแต่งตั้ง

จะแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ ตามตำแหน่งว่างที่ระบุ ในประกาศครั้งนี้ และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ต่างไปจากที่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง ให้รักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ หรือหากมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ จะเรียกร่องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้

/ ๒. เงื่อนไข...

๒. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องส่งผลงานเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินการตามที่ ก.พ. กำหนด และหากผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินให้ส่วนราชการของผู้เข้ารับการคัดเลือกพิจารณาปรับย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นที่ว่างในระดับเดิม โดยตำแหน่งที่ว่างหลังจากการย้ายจะนำไปดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทำข้อมติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ตำแหน่งเลขที่	รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้)	๖	นางลาวัลย์ ตรีเนตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาเขต ๑ ช่วยราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เนื่องจากเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรับโอนเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก เมื่อผลลงนามผ่านการประเมินจาก ก.พ.
๒	นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)	๙	นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
๓	นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม)	๑๐	นายธีร์ ภวังคนันท์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินล่วงหน้าก่อนที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากผลลงนามผ่านการประเมินก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนจะสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไป ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

